

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. ภาพข่าว “เผยแพร่ความรู้” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. “ปู ขึ้นศาล-ค้านใช้ม.๔๔ ยึดทรัพย์” จากหนังสือพิมพ์ มติชน สยามรัฐ
๓. “ศาลสั่งเมล์นรกว่าจ่ายชสมก.กว่า๑๖ล.” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มติชน
๔. ภาพข่าว “เปิดห้องปฏิบัติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๕. ภาพข่าว “ทำบุญเลี้ยงพระ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๖. คอลัมน์กฎหมายข้างตัว “ชดเชยที่ดินที่เหลือนจากการเวนคืนอย่างไร” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๗. “ศาลพิพากษายกฟ้อง คักดาพินิจ” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “๕๒ นายทุนตีมีน บุกรุกชายหาดหัวหิน” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มติชน
๒. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “คนในทางกฎหมาย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. ภาพข่าว “ใกล้เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง” จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

ฉบับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. คอลัมน์รายงบทพิเศษ “วิบตกรรม สฉฉ คูก๒๐ ปี คคคคั้ กรุงงไทย” จากหนังสือพิมพ์ แมงันสุดสัปดาห์

รายงานพิเศษ

วิบากกรรม 'สนธิ' คุก 20 ปี คดีกู้ 'กรุงเทพฯ'

ชาวที่เชื่อว่ามีทั้งกตโกลดและกต
ดิสโกลด์วิ้ว คือ ชาวการติดคุกของ **สนธิ
ลิมทองกุล** ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือ
ผู้จัดการ และอดีตแกนนำพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พรม.)
ที่คนไทยรู้จักดีว่า ชื่อนี้แหละที่โค่น **ทักษิณ
ชินวัตร** อดีตนายกข ที่ได้ชื่อว่าคนไทย
ทั้งรัก-ทั้งชังที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ชื่อหนึ่งตอนนี้
ยังไม่รู้จะไปอยู่แห่งหนทวีปไหนของโลก
แต่ชื่อหนึ่ง วันที่ชัดเจนได้บทสรุปแล้ว
ว่าต้องไปอยู่เรือนจำจริงๆ 20 ปีเนาะๆ!!
กับคดีที่คนไทยส่วนมากอาจจะลืมกันไป
แล้ว เพราะเกิดขึ้นในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง
2540 กับเรื่อง 'สนธิโกงแบงก์'

กล่าวคือ เมื่อวันที่ 6 กันยายน
ที่ผ่านมา ที่ศาลอาญา รัชดาภิเษก
ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดี
ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง **สนธิ
ลิมทองกุล** ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือ
ผู้จัดการ จำเลยที่ 1, **สุรเดช มุขยาวุกร**
อดีตกรรมการบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 2,
เสาวลักษณ์ วีรานจรยงค์ อดีตผู้บริหาร
แผนฟื้นฟู บมจ แมเนเจอร์ จำกัด 3
และ **ยุพิน จันทนา** อดีตกรรมการ บมจ
แมเนเจอร์ จำกัด 4

ในความผิดฐานกระทำผิด พ.ร.บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 มาตรา 307, 311, 312 (1) (2) (3), 313 จากกรณีเมื่อวันที่
29 เมษายน 2539-31 มีนาคม 2540 ซึ่งจำเลยทั้งสี่เป็นกรรมการ
บริษัท แมเนเจอร์ฯ ได้ร่วมทำสำเนา รายงานการประชุมของ
กรรมการบริษัท 'เป็นเท็จ' ว่ากรรมการมีมติให้บริษัท เป็น
ผู้ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัท
เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งสนธิ จำเลยที่ 1 ถือหุ้นอยู่
รวม 6 ครั้ง จำนวน 1,078 ล้านบาท

แต่การกระทำนี้ ไม่ได้ขออนุมัติจากมติที่ประชุมกรรมการ
บริษัท และยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่ตรงกับความเป็น
จริง และไม่ได้นำภาระการค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อ 'ลวง' ให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
แมเนเจอร์ฯ ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับ รวมทั้งเป็นการลวงให้
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ได้รับรู้ถึงการค้าประกันหนี้
ดังกล่าว

ที่สุด เรื่องราวมีคำตัดสินจากศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
ซึ่งต่างก็ยื่นให้จำคุกจำเลยทั้งสี่ ตามมูลเหตุแห่งความผิด 20 ปี
แต่ที่ชัดเจนคือ วันนี้ศาลฎีกาตัดสินให้ยืนตามศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์เช่นกัน!!

กล่าวคือ หลังจากศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2555 ลงโทษ สนธิ จำเลยที่ 1 และ เสาวลักษณ์
จำเลยที่ 3 ฐานร่วมกันกระทำความผิดต่อหน้าที่โดยทุจริต เป็นเหตุให้
บริษัทเสียหาย โดยร่วมกันกระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้, ร่วมกันไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท
และร่วมกันทำบัญชีไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงต่อความเป็น
จริง เพื่อลวงให้บริษัท และผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์

โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตัดสินให้จำคุกคนละ 17 กระทบ
กระทบละ 5 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 และ 3 ทั้งสิ้น 85 ปี ส่วน
ยุพิน จำเลยที่ 4 ให้ลงโทษตามความผิดเดียวกัน 13 กระทบ
ละ 5 ปี รวมจำคุก 65 ปี ขณะที่ สุรเดช จำเลยที่ 2 ให้จำคุก 5 ปี

แต่จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพ เห็นควรลดโทษ ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 และ 3 เป็นเวลา 42 ปี 6 เดือน และจำเลยที่ 4 จำคุก 32 ปี 6 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทง ผิดแล้ว ให้จำคุกจำเลยที่ 1, 3, 4 คนละ 20 ปี (ซึ่งสูงสุดตามกฎหมายมาตรา 91(2) ไม่เกิน 20 ปี) ส่วนจำเลยที่ 2 จำคุก 2 ปี 6 เดือน

อย่างไรก็ดี ต่อมาทนายความส่วนตัวของ สนิธิ ลิ้มทองกุล ได้มีการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ เป็นนกรมธรรม์ประกัน วิสรภาพ มูลค่า 10 ล้านบาท เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งศาลพิจารณาลงให้ประกันตัว กระทั่งมีการยื่นอุทธรณ์ในภายหลัง ในส่วนของจำเลย 1, 3 และ 4 ส่วน สุรเดช จำเลยที่ 2 ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นรับโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน

แต่แล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ ยังคงมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น แต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 จำเลยทั้ง 3 ได้ขอประกันตัวอีกครั้ง ซึ่งศาลอนุญาตโดยให้ใช้หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ล้านเป็นคนละ 12 ล้านบาท พวกเขาจึงเหมือนได้รับโอกาสที่จะต่อสู้คดีอีกครั้งในชั้นฎีกา

ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น เพราะหลังจากนั้น จำเลยที่ 1, 3, 4 ก็ได้เดินทางยื่นฎีกาต่อสูั ระบุว่ากระทำความนั้นเป็นความผิดธรรมดาเดียว จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษสถานเบาและให้รอการลงโทษ

แต่ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมแล้วเห็นว่า ในการทำรายงานการประชุมเท็จหนึ่งครั้ง แต่พวกจำเลยนำสำเนาไปยื่นคำประกันการกัยืมเงินถึง 6 ครั้ง ในวัน-เวลาที่แตกต่างกัน รวมเวลา 1 ปี ขณะที่จำนวนเงินกู้ยืมเงินแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน ที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยรายกระทงนั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ ศาลเห็นว่า การบริหารบริษัทต้องมีหลักธรรมาภิบาล โดยบริษัทของจำเลยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากหากกรรมการบริษัทกระทำผิดเสียเองย่อมสร้างต่อบริษัท และส่งผลกระทบต่อจำนวนมาก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด

ร้ายแรงที่จำเลยอ้างถึงคุณงามความดียังไม่เพียงพอที่จะให้รอการลงโทษได้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น ที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้ว พิพากษายืน!!

เรื่องนี้ อาจเหมือนภาพฉายซ้ำถึงสามครั้ง ที่เราได้เห็น สนิธิ ลิ้มทองกุล รอรับคำพิพากษา แต่หากใครจำได้ ช่วงครั้งที่เขา และพวกขอประกันตัวรอบ 2 เมื่อสองปีก่อน ครั้งนั้นผู้สื่อข่าวถามความรู้สึก สนิธิ ก็ให้คำตอบด้วยแววตาแห่งความหวัง ว่าความรู้สึกก็ต้องดีใจที่ได้กลับบ้าน

"ผมมีความสุขดีอยู่ในเรือนจำ แต่เปลี่ยนที่นอนเฉยๆ เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทักคนดูแลเป็นอย่างดี ทุกคนห่วงอยู่อย่างเดียวว่าจะมีการว่าจ้างใครมาทำร้ายหรือปล้ำ ขณะอยู่ในเรือนจำเมื่อลงมาจากตึกก็จะมีคนมานั่งคุยด้วย เพราะเกรงว่าจะมีคนวางงานให้คนมาทำร้าย เนื่องจากบุคคลที่อยู่ข้างในก็ร้อยพันแผน"

"ผมคุยกับผู้คุมซึ่งคนอื่นพบว่าโดนคดีใหญ่ๆ ทั้งสิ้น ผู้คุมซึ่งจึงถามटनाว่าโดนคดีอะไร ตนตอบว่าโดนคดีเอาอีกบริษัทมาค่าให้อีกบริษัท เขาก็บอกว่าคดีมันเล็กน้อยมาก ที่เข้ามาได้อย่างไร"

แต่วินาทีนี้ แม้ว่าพวกเขาจะต้องเดินทางเข้าเรือนจำทันที โดยไม่ได้รับการประกันตัว แต่ก็เชื่อว่าจะต้องสิ้นหวังหมดใจ เพราะหนึ่งในทีมทนายความของ สนิธิ เปิดเผยว่า ในการดำเนินการหลังจากนี้ ต้องรอให้การคุมขังครบกำหนดที่ต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ตามคำพิพากษาของศาล

หลังจากนั้น อาจจะดำเนินการยื่นเรื่องขอพักการลงโทษ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ต่อไป ซึ่งคงใช้เวลาอีกนานสักระยะหนึ่ง ส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นรายบุคคลนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ สนิธิ อีกครั้ง

แต่กว่าจะถึงวันนั้น แพนคลับ และฝ่ายตรงข้าม คงไม่ต้องถึงกับจับตามากนัก พักหายใจหายคอไปได้ช่วงใหญ่เลย ■

